

เอสยูเอส คอร์ป วางแผนขยายการลงทุนและแผน ธุรกิจในประเทศไทย

เอสยูเอส คอร์ป บริษัทแม่ของบริษัท เอสยูเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วน เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และชุดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงาน (Factory automation: FA) รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เพอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อจำหน่ายออกสู่ ตลาดโลก โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการขยายโรงงานในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุนมูลค่ามหาศาลที่ได้ ลงนามสัญญาไปในปี พ.ศ. 2551 ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ยังได้วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดใน ประเทศไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมที่ผลิตจากอลูมิเนียมภายใต้ชื่อ “อีคอมส์”

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการของเอสยูเอส คอร์ป เพื่อพัฒนาและต่อยอดในส่วนของ การดำเนินงาน ต่างๆ ในต่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชีย บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยมุ่งเน้น ในส่วนของ การผลิตและการตลาดในสายผลิตภัณฑ์อะไหล่เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ผลิตจากอะลูมิเนียม (Factory automation: FA) จากจุดเริ่มต้นในครั้งนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดขายที่ ทะยานไปถึง 1,500 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา

ด้วยรากฐานที่มั่นคงในภาคธุรกิจสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงาน (Factory automation: FA) ในปีนี้ เอส ยูเอส คอร์ป จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมที่ผลิตจากอะลูมิเนียมภายใต้ชื่อ “อีคอมส์” ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่จะช่วยลดขีดข้อจำกัดในการก่อสร้างอาคารได้มาก

Aluminum Architecture’s Technology หรือเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมด้วยอลูมิเนียม จะมีการเปิดตัวใน ประเทศไทยในปีนี้นี้เช่นกัน ซึ่งมาพร้อมกับบ้านลอยน้ำที่ได้รับการพัฒนาจากเอสยูเอส โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยด้วย

การขยายโรงงานการผลิตในจังหวัดลำพูนได้เริ่มขึ้นแล้ว เพื่อรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการเปิดตัวหลากหลายผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศไทย ด้วยแผนลงทุนมูลค่า 1,450 ล้านบาท(พ.ศ. 2550-2560) โดย ทางบริษัทฯ ได้ถือครองโรงงานพื้นที่ 164 ไร่ในจังหวัดลำพูนและวางแผนที่จะรวบรวมการดำเนินงานต่างๆ ของ

จังหวัดทางภาคเหนือเข้าด้วยกันบนพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้แผนธุรกิจนี้ เอสยูเอสจะสร้าง “อลูมินัมแลนด์” เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ตั้งแต่การผลิตเฟรมอลูมินัมไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนเสริมอื่นๆและการดำเนินการด้านการประกอบ

คุณยาซูโอะ อิซิดะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานบริษัทเอสยูเอส คอร์ป กล่าวถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่บริษัทมีต่อประเทศไทยว่า “ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและแผนดำเนินงานของเอสยูเอส คอร์ป โดยเอสยูเอสได้ทำการพัฒนาและนำอลูมินัมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เป้าหมายของเราคือการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิต การดำเนินชีวิตและอุตสาหกรรม นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้”

เอสยูเอส คอร์ป จะรักษาคำมั่นที่ให้ไว้ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตและขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างป้อมตำรวจโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมด้วยอลูมินัมอีกด้วย